

Số: 501 /TB-CTHADS

Thái Bình, ngày 02 tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết luận của Cục trưởng tại Hội nghị giao ban Quý I ngày 28/10/2016

Ngày 28/10/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội nghị giao ban Quý I/2017. Thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo Cục; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố; Kế toán trưởng Cục và các Chi cục.

Hội nghị đã nghe và thảo luận dự thảo Báo cáo đánh giá tổng quát công tác trong năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý I/2017 và các tháng tiếp theo năm 2017 và trao đổi, thảo luận về một số khó khăn, vướng mắc, các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đã kết luận như sau:

1. Về kết quả công tác năm 2016

Trong năm 2016, cán bộ, công chức hệ thống thi hành án trên địa bàn Tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, có nhiều cố gắng trong công tác. Trong đó, việc thi hành án về việc đã đạt 86%, vượt chỉ tiêu do Quốc hội, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao; công tác tổ chức cán từng bước được kiện toàn; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo được giải quyết tốt; công tác tài chính, kế toán thực hiện đúng quy định, từng bước đi vào nền nếp...

Bên cạnh những kết quả đạt, việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: Chỉ tiêu thi hành án về tiền còn thấp, chỉ tiêu giảm việc, giảm tiền chuyển kỳ sau chưa đạt; nhiều vụ việc phức tạp, vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ chưa nghiêm; công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của một số đơn vị còn chưa tốt....

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên có cả khách quan lẫn chủ quan. Trong đó có nhiều nguyên nhân chủ quan, như: Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành còn hạn chế; năng lực, trình độ, kỹ năng giải quyết công việc của bộ phận công chức, chấp hành viên, kể cả cán bộ quản lý chưa cao; Thủ trưởng các đơn vị, Chấp hành viên còn chưa thực sự quyết liệt chỉ đạo, có các giải pháp đột phá để tổ chức thi hành các vụ việc phức tạp, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng... Đây là những nguyên nhân xuất phát từ bản thân các cơ quan thi hành án, do đó cần sớm được chấn chỉnh, khắc phục.

2. Về một số kiến nghị của của các đơn vị

(i) Về việc chủ động ra quyết định thi hành án trong trường hợp có nhiều đương sự, nhiều khoản phải thi hành trong cùng một bản án, quyết định: Các đơn vị phải thực hiện đúng quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật thi hành án dân sự và Điều 6 của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ. Trong đó, nếu 01 đương sự mà phải thi hành nhiều khoản về trả tiền, tài sản thì cơ quan thi hành án chỉ ra một quyết định thi hành án cho các khoản thi hành đó (không tách mỗi khoản thi hành là một quyết định). Giao Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án nghiên cứu để có hướng dẫn chung; trường hợp có vướng mắc, pháp luật quy định chưa cụ thể thì đề xuất xin ý kiến hướng dẫn của Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp.

(ii) Về xử lý đối với việc chưa có điều kiện thi hành: Cơ quan thi hành án thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ. Theo đó, cơ quan thi hành án dân sự chuyển sang sổ theo dõi riêng đối với việc chưa có điều kiện thi hành án khi có đủ các điều kiện sau:

- Đã hết thời hạn 02 năm, kể từ ngày ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án đối với trường hợp người đang chấp hành hình phạt tù mà thời gian chấp hành hình phạt tù còn lại từ 02 năm trở lên hoặc không xác định được địa chỉ, nơi cư trú mới của người phải thi hành án hoặc đã hết thời hạn 01 năm, kể từ ngày ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án;

- Đã xác minh ít nhất hai lần theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Thi hành án dân sự;

- Không có thông tin mới về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.

Khi người phải thi hành án có điều kiện thi hành thì cơ quan thi hành án dân sự phải tổ chức việc thi hành án.

(iii) Về khó khăn trong việc xét miễn, giảm các khoản thi hành cho ngân sách do Tòa án phân công nhiều thẩm phán khác nhau giải quyết: Việc phân công thẩm phán giải quyết các vụ việc trên là thuộc công việc nội bộ của Tòa án. Vì vậy, để giải quyết vấn đề này, các Chi cục cần tăng cường sự phối hợp, đề xuất với Lãnh đạo Tòa án cùng cấp về việc bố trí, phân công thẩm phán giải quyết các vụ việc trên một cách hiệu quả, thuận tiện cho cơ quan thi hành án. Bên cạnh đó, các Chi cục phải thường xuyên rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm theo đúng quy định, tránh tình trạng đề dồn đến cuối kỳ mới thực hiện, dẫn việc hoàn thiện hồ sơ không đầy đủ, thiếu sót.

(iv) Về khó khăn trong việc phối hợp công tác giữa các Chi cục với Trại tạm giam, nhiều công văn gửi trại giam không nhận được phản hồi: Để giải quyết vấn đề này, các cơ quan thi hành án cần tăng cường sự phối hợp với cơ quan Công an nói chung và các cơ sở giam giữ nói riêng. Riêng đối với trường hợp gửi công văn cho Trại tạm giam nhưng không nhận được phản hồi, trước hết các Chi cục (cơ quan gửi văn bản) cần kiểm tra để xác định văn bản đã được gửi đến Trại tạm giam chưa. Trường hợp văn bản đã được gửi đến, nhưng Trại tạm giam chậm phản hồi thì có thể trực tiếp trao đổi với người có thẩm quyền của Trại tạm giam đề nghị trả lời. Các Chi cục tập hợp các trường hợp trên (nếu có) gửi về Cục; nếu

xét thấy tình trạng trên là phổ biến, Cục Thi hành án dân sự tỉnh sẽ làm việc với Công an tỉnh, Trại tạm giam để có biện pháp khắc phục.

(v) *Khó khăn trong việc phối hợp với cơ quan Công an trong việc bảo vệ cường chế thi hành án (Đông Hưng); có trường hợp Ban Chỉ đạo THADS huyện đã họp quyết định cường chế, nhưng Thường trực Huyện ủy chưa nhất trí (Vũ Thư):* Để giải quyết, các cơ quan thi hành án cần tăng cường sự phối hợp với cơ quan Công an và các cơ quan, tổ chức liên quan; phát huy vai trò thường trực Ban Chỉ đạo THADS từ đó tham mưu cho Ban Chỉ đạo, UBND chỉ đạo tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong thi hành án. Ngoài khó khăn chung, các Chi cục phải báo cáo các trường hợp vướng mắc cụ thể (nếu có), trên cơ sở đó Cục THADS tỉnh sẽ xem xét để có biện pháp giải quyết cụ thể.

- Đối với trường hợp cường chế thi hành vụ Nông - Lô (Đông Hưng), Cục THADS tỉnh sẽ có trao đổi với Công an tỉnh để sớm xem xét, phê duyệt kế hoạch bảo vệ cường chế.

- Đối với trường hợp thi hành án tại Vũ Thư, Chi cục THADS Vũ Thư liên hệ để Lãnh đạo Cục làm việc với Huyện ủy, UBND huyện để thống nhất biện pháp giải quyết.

(vi) *Về khó khăn trong việc hoàn trả tiền dự phí do không liên hệ, thông báo được để người được thi hành án nhận lại:* Để giải quyết, Chấp hành viên, Thư ký cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, cơ sở giam giữ để thông báo và thực hiện việc hoàn trả theo đúng quy định. Bên cạnh đó, ngay từ giai đoạn đương sự nộp, cơ quan thi hành án có thể giải thích, hướng dẫn đương sự có đề nghị, cung cấp thông tin cần thiết để phục vụ cho việc hoàn trả (trong trường hợp đương sự được hoàn trả).

(vii) *Khó khăn về biên chế; về năng lực cán bộ, chấp hành viên ở một số đơn vị yếu chưa đáp ứng yêu cầu; về thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác:*

- Về biên chế, năng lực cán bộ: Đây là khó khăn chung của toàn ngành thi hành án dân sự. Những đơn vị còn thiếu biên chế, Cục THADS tỉnh đang tìm nguồn bổ sung, đặc biệt là sau khi có kết quả thi tuyển biên chế năm 2016 của Tổng cục THADS. Việc tăng thêm biên chế trong điều kiện hiện nay là rất khó khăn. Do vậy, các đơn vị cần bố trí, sắp xếp, điều hành khoa học để với số biên chế hiện có vẫn bảo đảm hoàn thành tốt được chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục và các Chi cục cần có giải pháp bồi dưỡng, giúp đỡ, bố trí, phân công nhằm phát huy năng lực, sở trường của cán bộ, công chức của đơn vị, đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ.

- Trong thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá để thực hiện tốt chủ trương, quy định về luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác nhằm đáp ứng nhiệm vụ được giao.

(viii) *Về việc gửi lịch công tác tuần của Lãnh đạo Chi cục về Cục:* Các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 418/CTHADS-VP ngày 20/9/2016 của Cục về việc Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục và Chi cục phải có lịch công tác tuần gửi Văn phòng Cục (qua email) vào Thứ 6 hàng tuần. Trong trường hợp có sự thay đổi lớn thì thông tin lại (qua email) cho Văn phòng Cục.

3. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và một số công việc triển khai trong Quý I/2017

3.1. Phương hướng, nhiệm vụ 2017

Một là, hoàn thành tốt chỉ tiêu Quốc hội, Bộ Tư pháp, Tổng Cục Thi hành án dân sự giao, các chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, trong đó phấn đấu đạt và vượt mức chỉ tiêu thi hành về tiền, giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp, vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng.

Hai là, thực hiện tốt các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Ba là, từng bước kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ nhằm hướng tới xây dựng dựng hệ thống cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình trong sạch, vững mạnh.

3.2. Một số công việc triển khai trong Quý I/2017

- Hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch công tác năm 2017 theo quy định, hướng dẫn của Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp và chỉ đạo tại Công văn số 479/CV- CTHADS ngày 26/10/2016 của Cục THADS tỉnh. Các Chi cục xây dựng dự thảo kế hoạch công tác năm, lấy ý kiến của UBND cùng cấp và trình Cục để phê duyệt.

- Rà soát, xác minh, phân loại án chính xác; trên cơ sở đó tập trung giải quyết những vụ việc có điều kiện thi hành; có kế hoạch, giải pháp cụ thể để thi hành các vụ việc phức tạp, trọng điểm, các vụ án liên quan đến tín dụng ngân hàng, trong đó thực hiện nghiêm chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo Cục về giải quyết các vụ việc này.

- Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý đối với những sai phạm, thiếu sót; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó, khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra đối với các Chi cục và kiểm tra đối với các vụ việc thi hành xong; kết thúc kiểm tra phải có kết luận, đánh giá cụ thể những mặt được, mặt chưa được, cái thiếu sót, sai phạm (nếu có) và biện pháp xử lý.

Giao Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án rà soát, tập hợp các vướng mắc, sai sót (thông qua công tác chỉ đạo điều hành, công tác kiểm sát của Viện kiểm sát, kết quả kiểm tra...) trên cơ sở đó tham mưu đề Cục có văn bản hướng dẫn chỉ đạo thực hiện; đối với những vướng mắc, những vấn đề mà thẩm quyền Cục không giải quyết được thì xin ý kiến của Ban Chỉ đạo THADS, Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp.

- Tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; chủ động, tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan trên tất cả các mặt công tác.

- Thực hiện tốt công tác tài chính, kế toán, xử lý nghiêm việc thu, chi, quản lý sai quy định đối với số tiền thi hành án. Các Chi cục trưởng thường

xuyên kiểm tra, chỉ đạo Chấp hành viên, kế toán nghiệp vụ xử lý kịp thời đối với các khoản tiền thi hành án, không để tồn quỹ.

- Rà soát lại đội ngũ cán bộ, công chức toàn ngành trên cơ sở đó có giải pháp, biện pháp luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ được giao.


- Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước, quy chế, nội quy làm việc cơ quan, đơn vị; phát huy dân chủ, đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình tại hội nghị giao ban Quý I về công tác THADS ngày 28/10/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình thông báo để các đơn vị và cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Tổng cục THADS (để b/c);
- Đ/c Phạm Văn Xuyên- Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Các đơn vị thuộc cục (để t/h);
- Chi cục THADS huyện, thành phố (để t/h);
- Trang TTĐT THADS (để đăng tải);
- Lưu: VT.

**TL. CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Bliem

Bùi Thị Kim Liên



